



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย
ฉบับที่ ๒

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแกลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัยฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การสรรหาทางเว็บไซต์ทางมหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย และได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การสรรหาไปยังหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างๆ และเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่นๆ โดยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้ารับการสรรหา ในระหว่างวันที่ ๑๓ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ และการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย โดยคณาจารย์และพนักงานประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดการตอบรับการทาบทามในการเข้าสู่การสรรหาและส่งเอกสารข้อมูลประวัติและผลงาน รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และมีผู้ตอบรับการทาบทามตามเวลาที่กำหนดจำนวน ๒ ราย

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย ที่มีสิทธิแกลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจ ข้อ ๙ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง และการสรรหาคณบดีหรือผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแกลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง

/โดยกำหนด...

โดยกำหนดให้มีการแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งนี้ผู้ไม่เข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ